



## สารจากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่าง ๆ เรื่องการทุจริตของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกัด ดังที่สมาชิกทุกท่านรับทราบแล้วนั้น อาจทำให้สมาชิกมีความวิตกกังวลใจต่อข่าวสารดังกล่าว ดังนั้นเพื่อเป็นการคลายความวิตกกังวลของสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด (สอ.กวก.) จึงขอชี้แจงทำความเข้าใจแก่สมาชิก ดังนี้

**ประการที่ 1** ขอแจ้งให้ทราบว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด ไม่มีผลกระทบใด ๆ เนื่องจากไม่มีการทำธุรกรรมทางการเงินใด ๆ กับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกัด

**ประการที่ 2** การป้องกันในการทำธุรกรรมทางการเงินด้านการฝาก - ถอนเงินฝาก ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด มีการดำเนินการอย่างรัดกุม ดังนี้

### ด้านการตรวจสอบภายในองค์กร

#### ขั้นตอนที่ 1 ฝ่ายการเงิน

- กรณีถอนเงินสด

สหกรณ์จะทำธุรกรรมการถอนเงินสดให้สมาชิกที่มาติดต่อที่สำนักงานสหกรณ์ เท่านั้น โดยสมาชิกต้องมีสมุดเงินฝากฉบับจริง ใบถอนเงินฉบับจริง บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง จึงจะดำเนินการถอนเงินให้แก่สมาชิกได้ หากไม่มีเอกสารตามที่แจ้งอย่างใดอย่างหนึ่ง สหกรณ์จะไม่ถอนเงินให้สมาชิกรายดังกล่าวไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

- กรณีถอนเงินทางโทรสาร

สหกรณ์ทำธุรกรรมการถอนเงินทางโทรสารให้สมาชิกที่ส่งเอกสารมายังสหกรณ์ โดยสหกรณ์จะติดต่อสมาชิกที่ส่งเอกสารดังกล่าวเพื่อตรวจสอบและยืนยันการทำรายการ โดยสหกรณ์จะโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ถอนเงิน เท่านั้น

- กรณีถอนผ่านระบบ MOBILE APPLICATION

สหกรณ์จะตรวจสอบรายการการทำธุรกรรมที่ธนาคารจัดส่งให้สหกรณ์ เพื่อยืนยันรายการและกระทบยอดเงินรับฝากคงเหลือของสมาชิก

#### ขั้นตอนที่ 2 ผู้ช่วยผู้จัดการ

ผู้ช่วยผู้จัดการจะตรวจสอบรายการทุกรายการที่ฝ่ายการเงินดำเนินการเสร็จสิ้นภายในวันทำการของทุกวัน โดยจะตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนตามหลักฐานและเอกสารแนบทุกฉบับ และจะส่งเอกสารให้ฝ่ายบัญชีตรวจสอบต่อไป

### ขั้นตอนที่ 3 ฝ่ายบัญชี

ฝ่ายบัญชีจะตรวจสอบเอกสารทั้งหมดที่มาจากฝ่ายการเงินและผ่านการตรวจสอบจากผู้ช่วยผู้จัดการ โดยจะตรวจสอบยอดกับระบบบัญชี และจะเสนอเอกสารทั้งหมดให้ผู้จัดการตรวจสอบตามลำดับ

### ขั้นตอนที่ 4 ผู้จัดการ

ผู้จัดการจะตรวจสอบเอกสารทั้งหมดที่ฝ่ายบัญชีตรวจสอบความถูกต้องแล้วลงนามรับรองความถูกต้อง เพื่อจัดเตรียมให้ผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบกิจการ ตรวจสอบเอกสารในลำดับถัดไป

#### ด้านการตรวจสอบจากบุคคลภายนอกซึ่งเป็นองค์กรอิสระ

##### - ผู้ตรวจสอบกิจการ

ผู้ตรวจสอบกิจการจะตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐานการบันทึกบัญชี ทะเบียนต่าง ๆ และการจัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือน ตรวจสอบการควบคุมทางการเงิน ตรวจสอบด้านการเงิน ด้านบัญชี รวมถึงการปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ โดยจะรายงานต่อคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อทราบเป็นประจำทุกเดือน

##### - ผู้ตรวจสอบภายใน

ผู้ตรวจสอบภายในจะตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการฝากและถอนเงินทุกรายการ ตรวจสอบการบันทึกบัญชีด้วยโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์เปรียบเทียบกับยอดคงเหลือในรายงานสรุปยอดคงเหลือรายบุคคล การควบคุมภายในด้านการรับฝากเงินและการปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนด แล้วรายงานผลตรวจและข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเป็นประจำทุกเดือน

##### - ผู้สอบบัญชี

ตรวจสอบงบการเงินทั้งหมดของสหกรณ์ ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น โดยเข้าตรวจปีละ 2 ครั้ง (ทุก 6 เดือน) โดยจะนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี

#### ด้านการตรวจสอบจากสมาชิก

##### - ตรวจสอบผลประกอบการและข้อมูลสมาชิก

สมาชิกทุกท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของสมาชิก ผลประกอบการของสหกรณ์ หรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ของสหกรณ์ได้

##### - ตรวจสอบผ่าน MOBILE APPLICATION

สมาชิกทุกท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลของท่านผ่านระบบ MOBILE APPLICATION ของสหกรณ์ซึ่งมีความรวดเร็วและสะดวกสบาย สมาชิกสามารถตรวจสอบยอดเงินรับฝากปัจจุบันของท่านได้

### ประกาศที่ 3

สหกรณ์มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อศึกษา วิเคราะห์ ประเมิน ติดตาม กำกับดูแล ทบทวนการประเมินความเสี่ยงและกิจกรรมควบคุมภายในที่เฝ้าระวังความเสี่ยงอันเกิดจากการปฏิบัติงาน บุคลากร กระบวนการภายใน ระบบงาน หรือความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก และรายงานต่อคณะกรรมการดำเนินการ เป็นประจำทุกเดือน

### ประกาศที่ 4

ในปี พ.ศ. 2565 สหกรณ์จะส่งข้อความสั้น (SMS) ให้สมาชิกที่มีบัญชีเงินฝากกับสหกรณ์เพื่อแจ้งยอดเงิน ฝากคงเหลือในบัญชีให้สมาชิกรับทราบปีละ 2 ครั้ง (ทุก 6 เดือน) และจะดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทุกท่าน ใช้ MOBILE APPLICATION ในการตรวจสอบความเคลื่อนไหวการทำธุรกรรมด้านการเงินกับสหกรณ์ เพื่อเป็นการป้องกันและสอบถามความถูกต้องต่อไป

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด ยังคงยึดมั่นการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ภายใต้ พระราชบัญญัติสหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ จากแนวทางปฏิบัติและระบบตรวจสอบ การปฏิบัติงานดังกล่าว ทำให้สมาชิกคลายใจและเกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมวิชาการเกษตร จำกัด และพร้อมที่จะก้าวไปด้วยกันอย่างมั่นคง

ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565



(นายประสาธ เกศวิทย์)

ประธานกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด